

### สรุปข่าวประจำวัน ที่ 10-16 ตุลาคม 2561

#### กระทรวงเกษตรฯ สั่งกรมชลฯรับมือฤดูแล้ง เจอ 6 เขื่อนน้ำน้อย เร่งสรุปแผนปลูกพืชพ.ย.นี้

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้-เมษายน 2562 เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ ซึ่งเขื่อนที่มีปริมาณน้อยกว่า 50% ของความจุ มีทั้งหมด 6 เขื่อน ได้แก่ 1.เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่ 2.แม่เมาะ จ.ลำปาง 3.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 4.ลำน้ำรอง จ.บุรีรัมย์ 5.เขื่อนกระเสียว จ.ชลบุรี และ 6.เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี ซึ่งอาจกระทบกับการทำการเกษตรในฤดูแล้ง ดังนั้น แผนการปลูกพืชฤดูแล้งจะต้องเสร็จ และได้ข้อสรุปแนวทางปฏิบัติในเดือนตุลาคมนี้

“กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เบื้องต้นแม่น้ำในเขื่อนจะน้อย แต่กิจกรรมหลัก คือ น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการแน่นอน แต่น้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ต้องหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร จะมีมาตรการอะไรในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง” นายทองเปลวกล่าว

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 1-18 กันยายนที่ผ่านมา มีพื้นที่ทำการเกษตร อาทิ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และไม้ผล ได้ร้องขอรับบริการฝนหลวงเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 211 ครั้ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 83 ครั้ง อาทิ จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.ลำปาง และจ.ลำพูน เป็นต้น มีพื้นที่ที่ยังมีความต้องการฝน 3.33 ล้านไร่ ชนิดพืชในพื้นที่เกษตรที่ขอรับบริการ อาทิ ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง เป็นต้น

ส่วนภาคกลางมีการร้องขอรับบริการฝนหลวง 30 ครั้ง อาทิ จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี และจ.อุทัยธานี เป็นต้น มีพื้นที่ที่ยังมีความต้องการฝน 10.81 ล้านไร่ ชนิดพืชในพื้นที่เกษตรที่ขอรับบริการ อาทิ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย เป็นต้น ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการร้องขอรับบริการฯ 90 ครั้ง อาทิ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และจ.มหาสารคาม เป็นต้น มีพื้นที่ที่ยังมีความต้องการฝน 10.06 ล้านไร่ ชนิดพืชในพื้นที่เกษตรที่ขอรับบริการ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง

ขณะที่ภาคตะวันออกมีการร้องขอรับบริการฯ 6 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ชนิดพืชในพื้นที่เกษตรที่ขอรับบริการ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และภาคใต้ได้มีการร้องขอรับบริการฯ 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี ชนิดพืชในพื้นที่เกษตรที่ขอรับบริการ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าว นอกจากนี้ ยังมีการร้องขอรับบริการฝนหลวง เพื่อเติมน้ำในเขื่อนตามการร้องขอ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนทับเสลา เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำน้ำรอง เขื่อนลำแะ เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำปลายมาศ เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนห้วยตะเคียน และเขื่อนห้วยยาง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## พาณิชย์จับมืออาลีบาบา เปิดตัวแคมเปญขายข้าวไทย-ผลิตภัณฑ์จากข้าวผ่าน Tmall

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์นำทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานเปิดตัว "Tmall Super Selection Day – World’s Best Rice" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่สำนักงานใหญ่ อาลีบาบา กรุ๊ป เมืองหังโจว มณฑล เจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ข้าวไทยในโครงการ Thai Rice Flagship Store ประสบความสำเร็จในการขายข้าวในตลาดจีนผ่านเว็บไซต์ Tmall.com ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมการขายที่มีขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกโดยแพลตฟอร์ม ทีมอลล์ ของอาลีบาบาซึ่งมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ข้าวจากพื้นที่การผลิตข้าวที่สำคัญ ๆ รวมทั้งประเทศไทย

"การเยือนครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอาลีบาบากรุ๊ปในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีนผ่านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ" รมช.พาณิชย์ กล่าว

"Tmall Super Selection Day - World’s Best Rice" จะดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 10-11 ตุลาคม เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญพิเศษที่จัดโดยทีมอลล์ ที่ส่งเสริมประเภทสินค้าประเภทต่างๆ ตั้งแต่ น้ำดื่มบรรจุขวดแบบพรีเมียมไปจนถึงอุปกรณ์ในห้องน้ำระดับไฮเอนด์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่เริ่มเสาะหาสินค้าที่มีคุณภาพ แคมเปญครั้งนี้จะมีผลิตภัณฑ์ข้าวที่คัดสรรมาจากฐานการผลิตข้าวที่สำคัญทั่วโลกผ่านการส่งเสริมทางออนไลน์รูปแบบต่างๆโดยประเทศไทยเป็นจุดสนใจหลัก

หนึ่งในไฮไลท์ของแคมเปญนี้คือ ข้าว "นครราชสีมา กข43" ซึ่งเป็นข้าวเกรดพรีเมียมใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลไทยและได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ซึ่งจะเปิดตัวสู่ตลาดโลกบน Thai Rice Flagship Store ภายใต้ ทีมอลล์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะร่วมพิธีเปิดตัวข้าวพันธุ์ กข43 อย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุมสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบาในวันนี้

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังจะมีความร่วมมือในการผลักดันผลิตภัณฑ์จากข้าวมากขึ้น เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันจมูกข้าว ซีรัมบำรุงผิวและขนมขบเคี้ยวที่ทำจากข้าว ให้กับประเทศจีน เราเชื่อว่าการส่งเสริมการส่งออกสินค้าพรีเมียมของไทยเช่นข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ผลไม้และกล้วยไม้ไปยังจีนผ่านช่องทางออนไลน์จะช่วยส่งเสริมให้สังคมจีนมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ด้านนายเจีย จิ้ง ประธาน ทีมอลล์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าพรีเมียมที่หลากหลายมากมายซึ่งเราเชื่อว่าเป็นที่สนใจของผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบัน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการริเริ่มโครงการขายข้าวไทยหลากหลายพันธุ์ผ่านทางแพลตฟอร์มของเราและช่วยผู้บริโภคในการค้นพบสิ่ง que พวกเขาชื่นชอบ เราจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการผลิตภาคเกษตรของไทยในประเทศจีนผ่านทางทาวชิคซิสเต็มของเรา ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรของไทย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์และอาลีบาบาตั้งเป้าหมายเพื่อขยายจำนวนผลิตภัณฑ์ในร้านค้าให้มากขึ้นกว่า 500 รายการสินค้า (SKUs) ภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยอื่น ๆ เช่น ผลไม้ กล้วยไม้ อัญมณีและเครื่องประดับให้กับผู้บริโภคชาวจีนผ่านช่องทางภายในระบบนิเวศของอาลีบาบา

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

xx

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวสูงอยู่ที่ระดับ 400-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากในช่วงนี้อุปทานข้าวในประเทศมีจำกัดเพราะการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูนาปรังเพิ่งสิ้นสุดลง ขณะที่วงการค้ากำลังติดตามภาวะความต้องการข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีความต้องการนำเข้าข้าวจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าของเวียดนาม (Deputy minister of Industry and Trade) ได้กล่าวในระหว่างการประชุมข้าวนานาชาติที่จัดขึ้นที่กรุงฮานอยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลเวียดนามกำลังศึกษาแนวทางในการส่งออกข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และส่วนแบ่งตลาด ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก ขณะที่หลายประเทศพยายามที่จะพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศและจำกัดการนำเข้าข้าว รวมทั้งยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่ประเทศจีนมีนโยบายในการเข้มงวดการนำเข้าข้าวมากขึ้น ทำให้มีข้าวที่ถูกตีกลับมากขึ้นเพราะไม่ตรงตามมาตรฐานนำเข้าของจีน ขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่นในตะวันออกกลางนิยมบริโภคข้าวเมล็ดยาวบางชนิดซึ่งเวียดนามไม่มีข้าวพันธุ์ดังกล่าว

เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกข้าว รัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎระเบียบการส่งออกข้าวฉบับใหม่คือ Decree 107 เพื่อนำมาบังคับใช้แทนฉบับเดิมคือ Decree 109 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้มีการส่งออกมากขึ้น และลดอุปสรรคที่กฎระเบียบเดิมเคยกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมข้าวของประเทศ การส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างตราสัญลักษณ์ข้าวของเวียดนามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกับผู้ซื้อในต่างประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ในการส่งออกข้าวโดยการลดการพึ่งพาสตลาดเอเชียเพียงตลาดเดียว และจะเพิ่มการผลิตข้าวคุณภาพสูงให้มากขึ้น โดยคาดว่าในปี 2030 สัดส่วนของตลาดเอเชียจะเหลือประมาณ 50% จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60% และจะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังภูมิภาคแอฟริกาเป็น 25% และอเมริกาเป็น 10% ในส่วนของการผลิตก็จะลดการปลูกข้าวคุณภาพต่ำและหันไปผลิตข้าวคุณภาพสูง เช่น ข้าวหอม ข้าวชนิดพิเศษ และข้าวญี่ปุ่น รวมทั้งจะผลิตข้าวอินทรีย์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการส่งออกข้าวในปีนี้ที่ประมาณ 3.2-3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 26.9% จากจำนวน 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯเมื่อปีที่แล้ว

สมาคมอาหารของเวียดนามเปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี (มกราคม-กันยายน) เวียดนามส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 4.89 ล้านตัน มูลค่า 2.46 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.7% และ 21.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สมาคมฯระบุว่า รายได้จากการส่งออกข้าวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น มาจากราคาข้าวที่สูงขึ้น และความต้องการข้าวในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย อิรัก จีน และฟิลิปปินส์ โดยจีนยังคงเป็นผู้นำข้าวเข้าจากเวียดนามรายใหญ่ที่สุดในช่วง 9 เดือนแรก

ทางด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามคาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ เวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวไปยังตลาดต่างๆ ที่มีความต้องการซื้อข้าวอย่างต่อเนื่องในช่วงสิ้นปีงบประมาณ โดยเฉพาะฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ได้รับผลกระทบนาข้าวเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากภัยพิบัติธรรมชาติ

สมาคมฯยังกล่าวด้วยว่า ในปีที่แล้ว เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 5.9 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน และฟิลิปปินส์ ส่วนในปีนี้นี้เวียดนามได้วางแผนส่งออกข้าว 6.5 ล้านตัน รวมถึงการเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวคุณภาพสูง อาทิ ข้าวญี่ปุ่น ข้าวหอม และข้าวเหนียว

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2017/18 (มกราคม-ธันวาคม 2018) เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 45.55 ล้านตัน (ประมาณ 28.47 ล้านตันข้าวสาร) ต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 46.309 ล้านตัน (ประมาณ 28.94 ล้านตันข้าวสาร) เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong River Delta; MRD) จะลดลง ส่วนในปีการตลาด 2018/9 (มกราคม-ธันวาคม 2019) คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 46.51 ล้านตัน (ประมาณ 29.07 ล้านตันข้าวสาร)

ทางด้านการส่งออกข้าวในปี 2017/18 คาดว่าจะมีประมาณ 6.8 ล้านตัน ต่ำกว่าที่เคยคาดไว้ที่ 7 ล้านตัน และในปี 2018/19 คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 7 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 4.937 ล้านตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 1,291,538 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 11,763 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 878,741 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 117,230 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 29,543 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 653,126 ตัน ข้าวหอมจำนวน 1,593,177 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 362,336 ตัน โดยส่งไปยังภูมิภาคเอเชียจำนวน 3,922,442 ตัน แอฟริกา 578,183 ตัน ประเทศในยุโรปและกลุ่ม CIS จำนวน 35,253 ตัน ภูมิภาคอเมริกาจำนวน 352,334 ตัน และภูมิภาคออสเตรเลียจำนวน 49,242 ตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **กัมพูชา**

อธิบดีกรมการเกษตร กระทรวงเกษตร การป่าไม้และการประมง (General Directorate of Agriculture, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) เปิดเผยว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน) มีการส่งออกข้าวจำนวน 389,264 ตัน ลดลงประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 421,966 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้อากาศแล้งข้าวเปลือกที่จะต้องนำไปสีเพื่อส่งออก ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลของทางการที่ระบุว่า กัมพูชามีอุปทานข้าวเปลือกส่วนเกินมากกว่า 3 ล้านตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2018/19 (2019) ประเทศกัมพูชาจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 9.196 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นข้าวสารประมาณ 5.609 ล้านตัน มากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 9.016 ล้านตัน คิดเป็นข้าวสารประมาณ 5.5 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตต่อพื้นที่จะเพิ่มขึ้น จากการที่มีการพัฒนาระบบชลประทานดีขึ้น และมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก ขณะที่ในปีการตลาด 2017/18 (2018) คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 9.105 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นข้าวสารประมาณ 5.554 ล้านตัน

ทางด้านการส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2019 กัมพูชาจะส่งออกข้าวทั้งหมดประมาณ 1.39 ล้านตัน (รวมการส่งออกอย่างเป็นทางการและข้าวที่ส่งผ่านทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน) เพิ่มขึ้นจากปี 2018 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 1.33 ล้านตัน

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation) รายงานว่า ข้าวหอมมาลีอังคอร์ (Maly Angkor) ของกัมพูชา ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งในการประกวดข้าวโลก (World's Best Rice) ประจำปี 2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม TRT World Rice Conference 2018 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ข้าวกัมพูชาครองตำแหน่งข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลกเป็นครั้งที่ 4 ในช่วง 6 ปีมานี้ ซึ่งข้าวของกัมพูชา เคยคว้ารางวัลชนะเลิศเมื่อปี 2012, 2013 และ 2014 ติดต่อกันสามปีซ้อน กับอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ หลังจากที่ยกัมพูชามีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวอย่างหนัก อันเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการ

ธนาคาร เกษตรกรผู้ปลูก และสหพันธ์ข้าวที่เป็นศูนย์รวมของผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่และเล็กเกือบ 100 รายจากทั่วประเทศ

ขณะที่นายโสภ ภูฒิวุฒิ (Sok Phuthivuth) ประธานสหพันธ์ข้าวฯ ได้บรรยายในหัวข้อ Cambodia's Key Export Origin in Focus ในงานดังกล่าว โดยอธิบายถึงการผลิต กับการปรับปรุงคุณภาพของประเทศ และนโยบายการผลิต โดยกัมพูชาเน้นการส่งออกข้าวคุณภาพสูง มุ่งขยายตลาดและพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และการตลาดอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวในท้องถิ่นเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกระจายการผลิตตามแหล่งภูมิศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เก่าแก่ ซึ่งแหล่งปลูกข้าวสำคัญอยู่บริเวณรอบๆ โตนเลสาป (Tonle Sap) ทางตอนกลางของประเทศ

ที่มา *Oryza.com*

### เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation) รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรก (เมษายน-กันยายน) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (เมษายน-มีนาคม) มีการส่งออกข้าวแล้วประมาณ 1.12 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ส่งออกทางเรือมูลค่าประมาณ 163.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกทางชายแดนมูลค่า 226.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยส่งออกไปยัง 61 ประเทศ

ที่มา *Oryza.com*

### ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 มีจำนวนประมาณ 1.168 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 36 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,500 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 23.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.521 ล้านตันในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และลดลง 17.91% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.423 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.111 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 69.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.0655 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 9.51% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 3 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาประมาณ 9.84% ซึ่งสต็อกข้าวของ NFA ในขณะนี้ เป็นข้าวที่มาจาก การนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 91.57%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.446 ล้านตัน ลดลงประมาณ 33.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.668 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 38.25% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 14 วัน) และลดลง 33.64% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.610 ล้านตัน ลดลง 11.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.689 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 52.24% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 19 วัน) และลดลง 18.25% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าัญพิชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้ 4,225 ตัน คิดเป็น 0.52% ของจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 812,500 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่ประมูลคือ 4,225 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 611 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าัญพิชแห่งชาติ สามารถขายข้าวได้ 1,000 ตัน คิดเป็น 0.16% ของจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 625,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่ประมูลคือ 2,000 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 289 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์การค้าัญพิชแห่งชาติ ได้นำข้าวเปลือกจากสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลขายประมาณ 78.98 ล้านตัน แต่สามารถขายได้ประมาณ 7.96 ล้านตัน หรือประมาณ 10.07% ของจำนวนที่นำออกมาประมูล โดยข้าวปีการตลาด 2013/14 ราคาเฉลี่ยประมาณ 292-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปีการตลาด 2015/16-2017/18 ราคาเฉลี่ยประมาณ 353-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน

ทั้งนี้ การประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2019 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สามารถซื้อและขายข้าวได้จำนวน 3,100 ตัน จากที่กำหนดไว้ 25,000 ตัน โดยข้าวที่มีการประมูลได้แบ่งเป็น ข้าวกล้องเต็มเมล็ด (Whole grain/brown rice) จำนวน 1,944 ตัน จากประเทศสหรัฐฯและไทย และเป็นข้าวหักจำนวน 1,156 ตัน จากประเทศสหรัฐฯและไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดของไทยสามารถประมูลได้จำนวน 204 ตัน โดยราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 955 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,522 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหักของไทยประมูลได้จำนวน 500 ตัน โดยราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 526 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 925 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยภาษีที่จะต้องรวมเข้าไปในราคาซื้อและขายจะอยู่ที่อัตรา 8%

นอกจากนี้กระทรวงเกษตร (MAFF) ยังประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดจะซื้อข้าวรวม 60,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯ (non-glutinous medium-grain rice) จำนวน 39,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561- 20 มกราคม 2562 และจะซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวนรวม 21,000 ตันโดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2561-10 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงเกษตร (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

2561 โดยตกลงซื้อข้าวเมล็ดกลางของจีน (non-glutinous medium-grain rice) จำนวน 24,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain) จากไทยจำนวนรวม 21,000 ตัน ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมูล 5 ราย โดยราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 80,223 เยนต่อตัน หรือประมาณ 704 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วอยู่ที่ 86,641 เยนต่อตัน หรือประมาณ 760 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561-20 มกราคม 2562

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน เนื่องจากในช่วงนี้ไม่ค่อยมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามามากนัก ขณะที่บางส่วนรอคอยผลผลิตข้าวฤดูใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในเดือนหน้า โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 2-3 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 367-373 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการที่ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงประมาณ 13% นับตั้งแต่ต้นปีนั้น ทำให้ผู้ส่งออกสามารถที่จะเสนอราคาขายข้าวให้ต่ำลงได้เพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อ แต่การที่ราคาข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลงทำให้ผู้ซื้อลังเลที่จะซื้อข้าวเพราะเกรงว่าราคาจะปรับลดลงอีก

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 19.74 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 1.656 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 22.62 ล้านตันในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 55.412 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 27.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 43.466 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 9.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 61.184 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 25.866 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 38.509 ล้านตัน ในเดือนที่แล้ว

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า ในฤดู Kharif marketing season ของปีการผลิต 2018/19 (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) ณ วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 1.808 ล้านตัน โดยข้าวที่จัดหาได้ส่วนใหญ่มาจากแคว้น Haryana และ Punjab ที่จัดหาได้ประมาณ 1.458 ล้านตัน และ 0.343 ล้านตัน ตามลำดับ โดยในปีการผลิตนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ 37 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2018/19 รัฐบาลได้กำหนดราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common grade rice) ไร่ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวเกรด A กำหนดไว้ที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 239 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในปีการผลิต 2017/18 ที่ผ่านมา (ตุลาคม 2017-กันยายน 2018) องค์การอาหารแห่งชาติสามารถจัดหาข้าวในฤดู Kharif marketing season ได้ประมาณ 38.184 ล้านตัน (ณ วันที่ 30 กันยายน) จากที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ 37.5 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปี 2016/17 ที่จัดหาได้ประมาณ 38.7 ล้านตัน (จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 33 ล้านตัน) โดยข้าวที่จัดหาได้ส่วนใหญ่มาจากแคว้น Punjab ที่จัดหาได้ประมาณ 11.833 ล้านตัน และ Andhra Pradesh จัดหาได้ประมาณ 3.994 ล้านตัน ส่วนแคว้นอื่นๆ เช่น Chattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana, Odisha, และ

West Bengal โดยในปีการตลาด 2017/18 รัฐบาลได้กำหนดราคาขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common grade rice) ไว้ที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม ส่วนข้าวเกรด A กำหนดไว้ที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม  
ที่มา *Oryza.com*

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-9 ตุลาคม 2561 มีการนำเข้าข้าว 133,133 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 121,074 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 14,767 ตัน ลดลงประมาณ 21.29% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,175 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 118,366 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,899 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 24,563 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-9 ตุลาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 24,940 ตัน ฝรั่งเศส 15,549 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,819 ตัน โปแลนด์ 9,416 ตัน อิตาลี 11,859 ตัน โปรตุเกส 11,208 ตัน เบลเยียม 8,292 ตัน สเปน 8,952 ตัน เยอรมนี 8,116 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,567 ตัน สวีเดน 2,688 ตัน บัลแกเรีย 3,065 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-9 ตุลาคม 2561 มีการส่งออก 18,925 ตัน ลดลง 32.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 14,062 ตัน ลดลงประมาณ 40.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,639 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 4,863 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 14.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,252 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,686 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-9 ตุลาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 9,241 ตัน สเปน 2,833 ตัน โปรตุเกส 4,201 ตัน เนเธอร์แลนด์ 604 ตัน โปแลนด์ 591 ตัน โรมานี 260 ตัน กรีซ 324 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า



ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

## **บราซิล**

สถาบันสถิติแห่งบราซิล (the Brazilian Institute of Geography and Statistics; IBGE) คาดว่าในปี 2018 นี้ บราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.453 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวคาดว่าจะลดลงประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) บราซิลจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 12 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8.16 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2017/18 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 12.07 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8.21 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่จะลดลง โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พื้นที่เพาะปลูกข้าวในบราซิลลดลงไปแล้วประมาณ 30% แต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าผลผลิตข้าวไม่น่าจะลดลงมากหากไม่มีปัจจัยจากการปรับรูปแบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่เป็นประโยชน์ต่อดินในภาคใต้ของบราซิลเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งประมาณ 70% ของข้าวบราซิลจะปลูกในรัฐทางตอนใต้ของ Rio Grande do Sul ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะถูกหมุนเวียนด้วยการปลูกถั่วเหลืองเพื่อรักษาคุณภาพดิน

ทางการนำเข้าข้าวนั้น ในปีการตลาด 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 0.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 0.55 ล้านตัน ในปี 2017/18 เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศลดลง โดยการนำเข้าส่วนใหญ่จะมีจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่ม Mercosur เช่น Paraguay, Uruguay และ Argentina เพราะมีสิทธิพิเศษทางภาษี ส่วนการส่งออกข้าวในปีการตลาด 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 0.75 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 0.9 ล้านตัน ในปี 2017/18

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2018 (มกราคม-กันยายน) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 1.254 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 103% เมื่อเทียบกับจำนวน 617,318 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศ Venezuela ยังคงเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 423,815 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 137,763 ตัน ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, Peru จำนวน 86,423 ตัน, Gambia จำนวน 88,931 ตัน, Nicaragua จำนวน 60,729 ตัน, Sierra Leone จำนวน 83,403 ตัน, Switzerland จำนวน 45,719 ตัน, Puerto Rico จำนวน 16,171 ตัน, Bolivia จำนวน 17,536 ตัน, สหรัฐฯ จำนวน 16,151 ตัน และ South Africa จำนวน 10,658 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 179,633 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ทางการนำเข้านั้น ในช่วง 9 เดือนแรกของปีบราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 597,557 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 447,970 ตัน Argentina จำนวน 73,029 ตัน Uruguay จำนวน 64,683 ตัน

Suriname จำนวน 3,750 ตัน Italy จำนวน 5,429 ตัน Guyana จำนวน 1,341 ตัน Vietnam จำนวน 273 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,082 ตัน เป็นต้น โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 54,724 ตัน ลดลงประมาณ 47% เมื่อเทียบกับจำนวน 103,710 ตัน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่มา Oryza.com

## **สหรัฐอเมริกา**

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2561/62 (ปี 2562) (2018/19) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 487.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 491.5 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) (2017/18) โดยคาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 140.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 146.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 111.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 112.9 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 (ปี 2561) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าจะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2561/62 (ปี 2562) นั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม สหรัฐฯ กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2561/62 (2562) จะมีผลผลิต 21.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.4 ล้านตันในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลง เช่น เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บราซิล ปากีสถาน เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 488.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 482.5 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.5 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 100.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.2 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.5 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.1 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.5 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.1 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.2 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2561/62 (ปี 2562) คาดว่าจะอยู่ที่ 145.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.9 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 96.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 20 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 4.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.7 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.9 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐฯ 1.4 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีประมาณ 3.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 7.8% จากคาดการณ์ในปี 2560/61 (ปี 2561) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.2 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2562 (2019) จะมีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 49.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 49.0 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าในปี 2561 และ 2562 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะในปี 2561 จะนำเข้าจำนวน 2.6 ล้านตัน และในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 3.0 ล้านตัน ทั้งนี้ในปี 2561 ประเทศสำคัญที่คาดว่าจะนำเข้าปริมาณมาก เช่น อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 2 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.9 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักและเคนยาคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.2 ล้านตัน เป็นต้น ส่วนในปี 2562 ประเทศที่คาดว่าจะนำเข้าปริมาณมาก เช่น ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5

ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบีย อิรัก และเซเนกัลคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.3 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน บังคลาเทศคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน มาเลเซียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1 ล้านตัน เม็กซิโก สหรัฐฯและสหรัฐอเมริกาหรับอิมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.9 ล้านตัน กินี โมซัมบิก และเคนยาคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.8 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2562 จะส่งออกได้ 13 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 3.1 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 1.7 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.9 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

